

# เรื่องราว การเปลี่ยนแปลง



## วันนี้... ของ "ศุภณัฐ"

กว่าขวบปีแล้วที่ครอบครัวของ "ศุภณัฐ" มีอาหารเปี่ยมคุณค่ารับประทานไม่ขาดแคลน ทั้งปลา ผัก ขนุน มะม่วง ลองกอง รวมถึงเห็ดนางฟ้า ทุกคนในบ้านมีรอยยิ้มอย่างมีความสุข

"แต่ก่อนนี้ รายได้หลักอย่างเดียวคือการทำนา ถ้าปีไหนฝนดีน้ำดีก็ได้ผลผลิตมาก แต่ก็ขึ้นอยู่กับราคารับซื้อข้าวเปลือกอีก ถ้าปีไหนฝนไม่ดีน้ำไม่เพียงพอ ก็ได้ผลผลิตข้าวน้อย และยังราคารับซื้อข้าวเปลือกตกต่ำ ยิ่งซ้ำเติมเกษตรกรอย่างพวกเราให้ยากจนลงไปอีก เพราะหนี้สินจากค่าปุ๋ย ค่ายา ค่าแรงงาน ที่ต้องจ่าย รายได้เสริมก็ไม่มีจากทางไหนเข้ามาช่วย" "นายหอม" พ่อของศุภณัฐเล่าถึงชีวิตความเป็นอยู่ก่อนหน้านี้อย่าง

มูลนิธิศุภนิมิตฯ ร่วมพัฒนากับชุมชน องค์กรท้องถิ่น นำความรู้และแนวคิดพัฒนาความเป็นอยู่อย่างพอเพียงมาสู่ชุมชน ด้วยการสนับสนุนให้มีแหล่งเรียนรู้เกษตรผสมผสาน ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนพันธุ์ปลา กุ้ง พร้อมอาหารปลา ก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้า พันธุ์ไม้ผล และเมล็ดพันธุ์ผัก เป็นทุนเริ่มต้นให้ครอบครัว ช่วยให้ครอบครัวมีแหล่งอาหารไว้รับประทาน หากมีเหลือก็นำออกไปขายสร้างรายได้เสริม และได้เรียนรู้การทำบัญชีรายรับรายจ่ายในครอบครัวด้วย

ปีนี้ ศุภณัฐเรียนอยู่ชั้นมัธยม 1 แล้ว เขาเป็นอีกเร็วแรงที่ช่วยพ่อและแม่ดูแลรดน้ำผัก ให้อาหารปลาเป็นประจำ "ผมอยากเป็นเกษตรกร

เหมือนพ่อครับ เพราะเป็นอาชีพอิสระและมีความสุขได้อยู่กับครอบครัว ไม่ต้องออกไปทำงานไกลบ้าน" ศุภณัฐเล่า

"ผมฝันเอาไว้ว่า สักวันหนึ่งจะมีฟาร์มไก่ไข่ให้ได้ เพื่อเป็นอาชีพเสริมและเป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชน" พ่อของศุภณัฐบอกด้วยสีหน้าเปี่ยมสุขกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับครอบครัวในวันนี้ "ผมขอบคุณท่านผู้อุปการะที่ช่วยเหลือลูกของผมให้ได้เรียนหนังสือในชั้นสูงๆ ผมอยากให้เขาได้เรียนหนังสือจบชั้นที่สูงที่สุดเท่าที่เขาจะทำได้ เพื่อจะได้ไม่ลำบากเหมือนรุ่นพ่อรุ่นแม่ วันนี้ครอบครัวของผมเริ่มลืมตาอ้าปากได้แล้ว ผมจะช่วยกันพัฒนาชุมชนของเราให้ดีขึ้น"

# คำบอกเล่า จากพนักงาน



ผมขอขอบคุณผู้อุปการะและผู้บริจาค ที่ช่วยเหลือเด็กๆ ให้ได้เรียนหนังสืออย่างต่อเนื่อง ตลอดจนครอบครัวเด็กได้รับการสนับสนุนอาชีพเสริมรายได้ ไม่ว่าจะเป็นการเพาะเห็ดนางฟ้า เลี้ยงปลา ปลูกผัก ช่วยให้ครอบครัวเด็กมีแนวคิดการทำเกษตรแบบยั่งยืน เกิดแหล่งเรียนรู้ในชุมชนขึ้น เพื่อให้เด็กๆ สามารถเข้าไปเรียนรู้และพัฒนาทักษะ เด็กและเยาวชนได้รับการฝึกทักษะวิชาชีพในโรงเรียน ทุกคนได้ลงมือทำการเพาะเห็ดนางฟ้าด้วยตนเอง สามารถนำกลับไปทำที่บ้านได้ ครอบครัว และชุมชนให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการอยู่ดีมีสุขของเด็กมากขึ้น

พัฒนาพงศ์ ไกยสิทธิ์  
ผู้จัดการโครงการ

## มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย

ศูนย์ฝึกอบรม มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย 809 ซอยศุภนิมิต ถนนประชาอุทิศ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310  
โทร 0-2022-9200 ถึง 2 | โทรสาร 0-2022-9203 ถึง 5  
www.worldvision.or.th

World Vision  
มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย  
World Vision Foundation of Thailand



โครงการพัฒนาชุมชน  
เป็นพื้นที่แบบพึ่งตนเองและยั่งยืน

คำตากลา  
จังหวัดสกลนคร



โครงการพัฒนาชุมชน  
เป็นพื้นที่แบบพึ่งตนเองและยั่งยืน

# คำตากลา

จังหวัดสกลนคร

เริ่มดำเนินงาน ปี 2543

5 ในปี 2551 ดำเนินงานครบ 5 ปี

ในปี 2556 มีเจ้าหน้าที่ 8 คน



ดำเนินงานใน 4 ตำบล ได้แก่ นาแค หนองบัว ลิม แพน และคำตากลา อำเภอคำตากลา จังหวัดสกลนคร



ดำเนินโครงการหลักด้านการศึกษา



เด็กในความอุปการะ 1,500 คน



ครอบครัวเด็กเข้าร่วมโครงการ 1,280 ครอบครัว

ระดับการศึกษาของเด็กในความอุปการะ



## การศึกษา



### ของขวัญพัฒนาคุณภาพชีวิต

ในปีที่ผ่านมา เด็กๆ ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต การส่งเสริมครอบครัวให้มีรายได้เสริม และการพัฒนาสุขอนามัยที่ดีจากของขวัญที่ผู้บริจาคมอบให้และนำสู่การช่วยเหลือเด็กๆ ดังนี้



48 ครอบครัว

ได้รับเมล็ดพันธุ์ข้าวเหนียวเพื่อใช้ในการเพาะปลูก



13 ครอบครัว

ได้รับก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้าเพื่อเป็นอาชีพเสริม



10 ครอบครัว

ได้รับแม่พันธุ์วัวเลี้ยงเป็นอาชีพเสริม



45 ครอบครัว

ได้รับผ้าห่มไว้ใช้ในครอบครัว



10 โรงเรียน

ได้รับเครื่องกรองน้ำดื่ม ช่วยให้เด็กฯ ในโรงเรียนมีน้ำสะอาดดื่ม



300 ครอบครัว

ได้รับแปรงสีฟันพร้อมยาสีฟัน เสริมสร้างสุขภาพช่องปากและฟันที่แข็งแรง



เด็ก 506 คน เข้าร่วมค่ายพัฒนาทักษะชีวิต ส่งเสริมให้เด็กๆ เรียนการอยู่ร่วมกันในสังคม ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ทำงานร่วมกันเป็นทีม และป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากภาวะเสี่ยงต่างๆ

เด็ก 203 คน เข้าร่วมอบรมจริยธรรม คุณธรรม เพื่อพัฒนาภูมิภาวะทางอารมณ์และจิตใจ ให้เด็กๆ เติบโตขึ้นอย่างมีคุณธรรมที่ดียิ่ง

อาสาสมัคร 18 คน ร่วมอบรมอาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน เพื่อนำทักษะที่ได้ไปใช้ในการช่วยเหลือและส่งเสริมการอ่านให้เด็กและเยาวชนในชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ

เด็ก 548 คน เรียนรู้การพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง และการมีจิตอาสาด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ในชุมชน



### เห็ดนางฟ้าสร้างรายได้

เด็กๆ กำลังขะมักเขม้นฝึกฝนการทำก้อนเชื้อเห็ด ความรู้ในห้องเรียนที่ เด็กชายธนาวุฒิ ได้รับในวันนี้ ช่วยสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตอย่างมากมาย ธนาวุฒิ เล่าว่า "พ่อคุณครูสอนผมกับเพื่อนๆ ผมถึงได้รู้ว่าการทำก้อนเชื้อเห็ดทำได้ไม่ยากเลยครับ สนุกและได้ความรู้ด้วย ผมคิดว่าสามารถนำไปประกอบอาชีพในวันข้างหน้าได้ครับ"

เด็ก 119 คน ร่วมฝึกฝนทักษะอาชีพการเพาะเห็ดนางฟ้า ตั้งแต่เริ่มทำก้อนเชื้อเห็ด จนสามารถเก็บเห็ดขาย ความรู้ที่เด็กๆ ได้รับสามารถนำไปพัฒนาเป็นอาชีพในครอบครัวได้ในอนาคต

